



ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

หนังสือพิมพ์

สม ชาติ

วันที่ ๑๒

เดือน

พ.ศ.

พ.ศ.

๖๐

หน้า

๖

ทำโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด อุ่มเกษตรกรกลุ่มเจ้าพระยา

●กรมพัฒนาที่ดินช่วยเกษตรกร 19 จังหวัด
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ให้มีรายได้หลังลดพื้นที่ปลูกข้าว
2 แสนไร่

สุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินพร้อมดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2560 สำหรับพื้นที่ 19 จังหวัดลุ่มน้ำ
เจ้าพระยา ประกอบด้วย จ.สมุทรปราการ นนทบุรี
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี นครปฐม ชัยนาท สระบุรี นครนายก
อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย
พิษณุโลก และพิจิตร เพื่อให้เกษตรกรที่ลดพื้นที่
ทำนาปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นเพื่อสร้างรายได้
แทน โดยจัดทำโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อให้
เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์และจะรับซื้อคืน อีกส่วน
หนึ่งสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกและไถกลบเพื่อ
บำรุงดิน พื้นที่เป้าหมาย 2 แสนไร่ โดยเป็นการ
ปลูกเพื่อรับซื้อเมล็ดพันธุ์คืน จำนวน 5 หมื่นไร่
และปลูกเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยบำรุงดิน จำนวน 1.5
แสนไร่ ให้แก่เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่มีความ
พร้อมและสนใจจะร่วมโครงการด้วยความสมัคร
ใจ โดยใช้แผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิง
รุกในการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อผลิตสินค้าเกษตร
ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ทำให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น แรงจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตของชาวนาให้มีคุณภาพที่ดี ช่วยลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลิตข้าวในฤดูกาลต่อไป โดยตรง
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในด้านการผลิต
การบริหารจัดการผลิต การตลาด รวมทั้งสนับสนุน
การวางแผนและปัจจัยการผลิตที่จำเป็นตามความ
เหมาะสมเพื่อความอยู่รอดในการทำนา

สำหรับโครงการนี้กรมพัฒนาที่ดิน จะรับซื้อ
เมล็ดพันธุ์คืนจากเกษตรกรโดยตรง ในราคากิโลกรัม
ละ 20 บาท และต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของ
เมล็ดพันธุ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กรมกำหนดไว้
โดยเบื้องต้นจะให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ไปก่อน
รายละไม่เกิน 20 ไร่ ไร่ละ 5 กก. และต้องทำการ
ปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์อย่างน้อย 1 ใน
4 ส่วนของพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น มีพื้นที่เข้าร่วม
โครงการ 20 ไร่ ต้องเป็นการปลูกเพื่อเก็บเมล็ด
พันธุ์ 5 ไร่ และไถกลบ 15 ไร่ สำหรับการไถเตรียม
ดินครั้งแรกเป้าหมาย 2 แสนไร่ กรมจะสนับสนุน
ค่าไถให้ไร่ละ 500 บาท โดยเกษตรกรจะต้องรวม
กลุ่มกันในการจัดหารถไถดำเนินการเตรียมดินเอง
ซึ่งถ้าหากไม่สามารถดำเนินการได้กรมจะจัดหา
รถไถมาดำเนินการให้ ในส่วนพื้นที่ที่ทำการผลิตเมล็ด
พันธุ์เพื่อขายคืนให้กรม พื้นที่เป้าหมาย 5 หมื่นไร่
เกษตรกรต้องดำเนินการเองหลังจากเก็บเกี่ยวเมล็ด
พันธุ์เรียบร้อยแล้ว